

**เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ชั้นตอนที่ 3 การสอบ Longcase ครั้งที่ 2-3 ปี พ.ศ 2566 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ณ สนามสอบ ม.สงขลานครินทร์**

ตามที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทำการเปิดรับสมัครสอบเพื่อประเมิน
ความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ชั้นตอนที่ 3 การสอบ Longcase สำหรับผู้สำเร็จ
การศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศโดยมีรายละเอียดตามประกาศที่แจ้งให้ทราบไปแล้วนั้น

ขณะนี้กระบวนการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อดำเนินการส่ง
หลักฐานการสมัครสอบมายังคณะฯ ตามข้อกำหนดในประกาศการสอบ โดยมีรายชื่อดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ที่	ชื่อ-สกุล	ที่	ชื่อ-สกุล
1.	โรสมิณา หมั่นใจดี	4.	นุรตติณี ปือราเฮง
2.	จิรัชญา เลิศวรทวี	5.	ศุจินันท์ คำมะลุน
3.	พุทธรักษา พุทธปารมีมงคล	6.	วศพร พงษ์สัตยา

ผู้สมัครสอบที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องดำเนินการส่งหลักฐานการสมัครสอบ พร้อมหลักฐานการ
ชำระเงินค่าสมัครสอบ มายังคุณพรพิมล ปิรันธนาภรณ์ Email: pronpimol.p@psu.ac.th ภายในวันที่
ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566 หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลานี้ จะถือว่าสละสิทธิ์สอบ โดยดำเนินการ
ตามขั้นตอนตามประกาศ ข้อ 4 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และการยืนยันสิทธิ์ ดังแนบ
<https://school.medicine.psu.ac.th/wp-content/uploads/2023/02/longcase2-3-2566.pdf>

ขอขยายเวลาการรับสมัครสอบ Longcase สำหรับแพทย์ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศเพิ่มเติมถึงภายใน
วันที่ 19 มีนาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวนที่เปิดรับสมัคร โดยมีข้อกำหนดดังนี้

กำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ longcase

- 1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่
- 1.2 เป็นผู้ที่ยังสอบผ่านชั้นตอนที่ 1 และชั้นตอนที่ 2 แล้วโดยแต่ละชั้นตอนนั้นได้สอบผ่านมาแล้วเป็นเวลาไม่เกิน 7 ปี
นับจากวันที่แพทย์สภานุมัติผลการสอบจนถึงวันทำการสมัครสอบ ถ้าชั้นตอนใดสอบผ่านเกิน 7 ปี จะต้องสอบ
ชั้นตอนนั้นใหม่ให้ผ่านก่อน

การรับสมัครสอบ

ขยายเวลาการรับสมัครเพิ่มเติมถึงภายในวันที่ 19 มีนาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวนที่เปิดรับ จำนวน 12 คน
กำหนดให้ผู้สมัครสอบดำเนินการกรอกข้อมูลเพื่อทำการสมัครสอบผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ดังนี้
<https://forms.gle/WRvmYHohZ64JhYLk8> (ลำดับการสมัคร สอบของแต่ละคนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏในระบบ
แบบฟอร์มออนไลน์) รายละเอียดอื่นๆ อ้างอิงจากประกาศแนวทางการสอบ Longcase ดังแนบ
<https://school.medicine.psu.ac.th/wp-content/uploads/2023/02/longcase2-3-2566.pdf>